

Sinh hoạt

Liên Hội TQLCVN Úc Châu 2018

Liên Hội TQLCVN/UC -trực thuộc Tổng Hội TQLCVN- là tập hợp quy tụ các cựu quân nhân TQLCVN tại Úc đang sinh hoạt trong các hội TQLCVN tại 3 tiểu bang New South Wales, Victoria và South



Australia. Trong đại hội thường niên -do các hội địa phương luân phiên tổ chức- một ban chấp hành gồm Liên Hội trưởng, 2 Liên Hội phó và 1 Tổng thư ký được cử ra để điều hợp sinh hoạt chung của Liên hội cho tới đại hội kế tiếp vào năm tới.

Đại hội năm 2018 để kỷ niệm 64 năm thành lập binh chủng và 46 năm chiến thắng Quảng Trị do Hội TQLCVN tại NSW đảm trách và Liên hội trưởng của nhiệm kỳ 2017-

2018 là MX Nguyễn Văn Điện, Hội trưởng hội TQLCVN-NSW là trưởng ban tổ chức. Đại hội đã diễn ra trong hai ngày, Thứ bảy 29/9/2018 và Chủ nhật 30/9/2018 tại Sydney, tiểu bang NSW..

Buổi tối ngày đầu tiên của đại hội, 29/9/2018 Liên Hội TQLCVN-UC đã tổ chức lễ Truy điệu Chiến sĩ Trận vong để tưởng niệm các đồng đội Cọp Biển -nói riêng- và tất cả các chiến binh QLVNCH và đồng minh -nói chung- đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do chống trả cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và khối CS quốc tế, trong 21 năm từ 1954 đến 1975.

Trưa ngày Chủ Nhật 30/9/2018, Liên hội TQLCVN-UC đã có cuộc họp thường niên để điểm qua kết quả sinh hoạt của các hội và Liên hội trong năm qua, nhận những thông báo, tin tức cập nhật về sinh hoạt của Tổng hội TQLCVN (với tân BCH/TH/TQLC nhiệm kỳ 2018-2020 do MX Lê Quang Liễn, nguyên Thiếu tá Tiểu đoàn phó TĐ 7 TQLC là Tổng hội trưởng) và Liên hội TQLVN-UC đã cử ra tân BCH Liên hội cho nhiệm kỳ 2018-2019 gồm:

LHT: MX Quách Vũ Uối (HT/ TQLCVN-Victoria)

2 LHP: MX Nguyễn Văn Điện (HT/TQLCVN-NSW) và MX Phạm Minh Tâm (HT/

TQLCVN-SA)



TTK Liên hội: MX Trần Như Hùng (Hội TQLCVN-Victoria).

Hai LHT thượng và hạ phiên đã bàn giao quân kỳ và huy hiệu TQLC cùng trách nhiệm tổ chức đại hội TQLCVN tại Úc châu năm 2019 (do Hội TQLCVN-Victoria tổ chức tại Melbourne vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019).

Sau đó là bữa tiệc sinh nhật thứ 64 binh chủng vào lúc 7 g 30 tối Chủ nhật 30/9/2018 tại TTSHVHCĐ. Đây là bữa tiệc do Hội TQLCVN-NSW khoản đãi miễn phí cho tất cả các MX dự đại hội cùng gia đình và đông đảo khách mời gồm các thân hữu của anh em MX, nhiều quan khách đại diện cộng đồng, các gia đình quân binh chủng QLVNCH và đồng minh.



Đặc biệt trong cả 2 buổi sinh hoạt chính của đại hội đều có sự tham dự của Cụ Bà Đan Thanh Nguyễn Thị Nhiên, thân mẫu cố

MX Cao Xuân Huy. Tuy năm nay đã cao tuổi (95 tuổi) Cụ vẫn còn minh mẫn và tương đối khỏe mạnh, vẫn thường xuyên tham dự tất cả mọi sinh hoạt của anh em Mũ Xanh tại NSW. Ngoài ra Cụ còn là một thành viên tích cực trong nhiều sinh hoạt cộng đồng, nhất là của Hội Cao Niên và Hội Phụ Nữ. Nhân dịp này Cụ đã giới thiệu tuyển tập thơ “Đan Thanh thi tập” sắp được chính thức ra mắt người đọc tại Sydney. Liên Hội TQLCVN-UC đã thay mặt đồng đội –Cố MX Cao Xuân Huy- gửi đến Cụ bó hoa và lời chúc thọ.

Ngoài ra, Đại hội TQLCVN UC năm nay 2018 có sự tham dự đặc biệt của MX Nguyễn Văn Lộc đến từ Michigan, Hoa Kỳ (nhân dịp đi thăm gia đình tại Sydney).

*



Ngoài ra như thường lệ, các MX thuộc Liên hội TQLCVN-UC tại các tiểu bang NSW, Victoria và South Australia, trong cả năm đã có những sinh hoạt thường kỳ như họp mặt hàng tháng, tham dự các sinh hoạt chính của cộng đồng và giới CQN/QLVNCH địa phương như ngày 30/4, ngày 19/6 ; cũng như cùng với giới Cựu QN Úc tham chiến Việt Nam như trong các ngày lễ Anzac Day (25/4) và Long Tan Day – nay gọi là ngày Vietnam Veterans’ Day (18/8).